

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๐๑๒๓๐



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๘๔๗

ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต่างสังกัดแจ้งสถานศึกษาดำเนินการจัดทำ และจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ พร้อมปฏิทินการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ “เจ้าพนักงานทะเบียน” ในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) และแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มอบหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ “นายทะเบียน” ในการจัดทำ และเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๓ ช่องทางหลัก ได้แก่ ๑) www.youtube.com/obectvonline ๒) www.facebook.com/obectvline และ ๓) www.obectv.tv รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมปราษฐ์ ปราบสงคราม)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙



สิ่งที่ส่งมาด้วย
<https://citly.me/YHbtN>



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว เด๕๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๒๑๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต่างสังกัดแจ้งสถานศึกษาดำเนินการจัดทำ และจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ พร้อมปฏิทินการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ “เจ้าพนักงานทะเบียน” ในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) และแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มอบหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ “นายทะเบียน” ในการจัดทำ และเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๓ ช่องทางหลัก ได้แก่ ๑) www.youtube.com/obectvonline ๒) www.facebook.com/obectvline และ ๓) www.obectv.tv รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรพล จิตนงมุ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
 ผู้ประสานงาน นางสาวมาริยะห์ ตามาลี โทร. ๐๖๓-๕๘๕-๓๒๓๖



สิ่งที่ส่งมาด้วย
<https://citty.me/YH6tN>

พ.ศ. ๒๕๖๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 8711
วันที่ 20 ก.พ. 2567
เวลา

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๒๑๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง ชักจูงความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนา การจัดการศึกษาท้องถิ่น
เลขรับ 959
วันที่ 20 ก.พ. 2567
เวลา 16.29 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการและกำหนดการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย สำนักทดสอบทางการศึกษา
จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจง ชักจูงความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต่างสังกัดแจ้งสถานศึกษาให้ดำเนินการจัดทำ และจัดส่งแบบ
รายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. ๓) ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์
พร้อมปฏิบัติตามงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรจากหน่วยงานของท่านที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำ จัดเก็บแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) จำนวน ๓ คน เข้าร่วมในการประชุมออนไลน์
ผ่านระบบ Application zoom จาก Link Meeting ID: 915 3142 1873 Passcode: 446421 และขอความร่วมมือ
แจ้งนายทะเบียนของสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๓ ช่องทางหลัก ได้แก่
๑) www.youtube.com/obectvonline ๒) www.facebook.com/obectvline และ ๓) www.obectv.tv
ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ทั้งนี้ สามารถตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ภายใน
วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ตาม QR-code ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอผู้แทนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ข้างต้นและขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางกศนิษฐ์ สุภาสิงห์)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากิจการนักเรียนพิการ
และจัดการคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
เลขรับ 99
วันที่ 20 ก.พ. 2567
เวลา 15.49 น.

สำนักทดสอบทางการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๘ - ๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๘๓๗

โครงการ ประชุมชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบ ปพ. ๓ ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

๑. หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการเดิม) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลรักษาและจัดเก็บหลักฐานเอกสารแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาที่สถานศึกษาส่งให้จัดเก็บ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน สถานศึกษา และประชาชน ทัวไป ในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และการเทียบวุฒิการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล เพื่อเป็นหลักฐาน ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพการงาน และกรณีอื่นๆ ตามความประสงค์ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ ในการคัดลอกข้อมูลในกรณีที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่จัดเก็บหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา แต่หลักฐานบางส่วนเกิดการชำรุดสูญหาย หรือเสียหายอาจเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ภัยธรรมชาติ ปลวกทำลาย หรือไฟไหม้ เป็นต้น ซึ่งการจัดทำเอกสารแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาในปัจจุบัน สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ ตามแนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ของสถานศึกษา

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) และ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๒๔ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมและบังคับแบบ ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาจัดทำ ๓ ชุด โดยเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑ ชุด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็นต้นสังกัด ๑ ชุด สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หมายถึงรวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสเดิม สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดอื่นๆ ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดเก็บเฉพาะ สถานศึกษาในสังกัด ดังนั้น เอกสารหลักฐานทางการศึกษาจึงมีส่งเข้ามาตรวจสอบ และจัดเก็บทุกปีในรูปแบบ กระดาษในแต่ละปีมีจำนวนมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ แผ่น แต่พื้นที่สำหรับการจัดเก็บมีเท่าเดิม และขณะนี้มีที่ว่าง ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ทำให้เอกสารลับ ไม่สามารถจัดเรียงให้เป็นระเบียบได้ ตู้จัดเก็บเอกสารที่มีอยู่เก่าเป็นสนิม และบางตู้ผุพัง ส่วนชั้นวางเอกสารบางส่วนไม่มีขนาดและรูปแบบที่พอเหมาะกับเอกสารที่จัดเก็บทำให้ไม่สามารถ วางเอกสารให้เป็นระเบียบได้ รวมทั้งไม่สะดวกในการสืบค้น รวมถึงจากการดำเนินการตรวจสอบแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษาปัจจุบันพบว่า สถานศึกษาหลายแห่งยังมีการดำเนินการจัดทำเอกสารแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษา (ปพ. ๓) ที่ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในเรื่องการจัดรูปแบบฟอร์มการรายงาน รวมถึงการบันทึกข้อมูลของนักเรียนให้เป็นไปในรูปแบบตามที่กำหนดในระเบียบหรือแนวปฏิบัติ จึงต้องมีการทำ หนังสือทักท้วงกลับไปยังสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการแก้ไขและจัดทำจัดส่งข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องจาก สภาพปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงอนุมัติให้สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ออนไลน์ ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น และและขยายรองรับการรายงานข้อมูลจากสถานศึกษาต่างสังกัด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดส่งข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศในภาพรวม หรือแยกสังกัดเพื่อรายงานข้อมูลได้ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานสามารถช่วยกลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างถูกต้อง สำนักทดสอบทางการศึกษา จึงเห็นสมควรให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีทั้งกิจกรรมรับฟังการบรรยาย นโยบายการดำเนินงานจาก สพฐ. และการแบ่งกลุ่มลงมือฝึกการใช้ระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ โดยมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม คอยให้คำแนะนำ เพื่อให้การฝึกปฏิบัติได้ลื่นไหล ไม่สะดุด ไม่เสียเวลา และในระหว่างการประชุม จะได้เป็นการ ประเมินผล และนำผลการทดลองไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบต่อไป รูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Application zoom

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำจัดเก็บแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมมีส่วนร่วมในการทดลอง ปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดทำ และตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง การทดลองการใช้ระบบ และสามารถนำผลที่ได้จากการทดลองระบบ ไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาจากแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.๓ สนับสนุน การดำเนินการจัดส่งข้อมูลได้ทันตามกำหนด ระยะเวลา และผู้แทนหน่วยงานสามารถช่วยกลั่นกรองตรวจสอบ ความถูกต้องได้อย่างถูกต้อง และสามารถสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศในภาพรวม หรือแยกสังกัดเพื่อใช้สำหรับ การจัดเก็บข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วทั้งรูปแบบไฟล์ภาพกราฟิกและรูปแบบดิจิทัล ช่วยลดขั้นตอน ในการทำงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และเกิดประโยชน์ ได้สูงสุดในการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้ทันตามระยะเวลา และถูกต้อง

๓.๒ สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีระบบที่ช่วย ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานจัดส่ง จัดเก็บ กลั่นกรองตรวจสอบ ข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา จากแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)

๓.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา จากแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ในภาพรวม หรือแยกสังกัดเพื่อรายงานข้อมูลได้ เพื่อสำหรับการจัดเก็บ ข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วทั้งรูปแบบไฟล์ภาพกราฟิกและรูปแบบดิจิทัล ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และเกิดประโยชน์ได้สูงสุดในการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่รับผิดชอบงานทะเบียนและสารสนเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน ๒๕๕ คน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างสังกัด หน่วยงานละ ๑ คน พร้อมคณะทำงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลาง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๐ คน ซึ่งกำหนดการประชุมในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบ Application zoom

๕. แนวทางการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมขยายผลระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ ในรูปแบบ การประชุมออนไลน์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนพัฒนาระบบ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.๓ ตามแนวทางระเบียบฯ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และการนำเสนอการสานิตการใช้งานระบบ โดยวิทยากรที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพ ปัญหาการทดลอง ใช้งาน และข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าวให้สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้ใช้

๖. งบประมาณ

โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริม เครือข่ายความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบดำเนินงาน ของสำนักทดสอบทางการศึกษา

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา

โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๗๘๙ -๙๑

โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๖๘๓๗

กำหนดการประชุม

ประชุมชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน
 ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ของ สพฐ. ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
 วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑
 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗	
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียนและเตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Application zoom
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.	เปิดการประชุมออนไลน์และให้นโยบายพิเศษ โดย...ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๐๙.๑๐ – ๐๙.๔๕ น.	ข้อสังเกตและข้อค้นพบจากการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย... ดร.ชนาธิป ห้วยแป่ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.	ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ของ สพฐ. โดย... ดร.เพ็ญภา แก้วเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	บรรยายและสาธิตฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ กระบวนการและขั้นตอนในการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ของ สพฐ. โดย... กลุ่มที่ ๑ นายวัชรพัฑฐ มະธิตะโน สพม. อุทัยธานี ชัยนาท กลุ่มที่ ๒ นายยุทธนา แม่นผล สพป. สุรินทร์ เขต ๓ กลุ่มที่ ๓ ดร.เปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.	บรรยายและสาธิตฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ กระบวนการและขั้นตอนในการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ของ สพฐ. (ต่อ)
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.	ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานข้อมูลผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ของ สพฐ.

- หมายเหตุ :
- การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ผ่าน Link ผ่านระบบ Application zoom:
 (เฉพาะเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด)
 Join Zoom Meeting: <https://zoom.us/j/91531421873?pwd=ekhEVlYkdjJkSTlBPSnc3a3RmcU5Zoxd09>
 Meeting ID: 915 3142 1873
 Passcode: 446421
 - สำหรับสถานศึกษาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๓ ช่องทางหลัก ได้แก่
 - www.youtube.com/obectvonline
 - www.facebook.com/obectvonline
 - www.obectv.tv
 - กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม